
Fundur íbúaráðs Kjalarness 14. október 2021. Fyrirspurn íbúaráðs Kjalarness um 

framtíð skotsvæðisins í Álfsnesi R21030190: 

Íbúaráð Kjalarness óskar upplýsinga um hvort unnið hafi verið að því að finna 

skotæfingafélögunum í Álfsnesi nýja aðstöðu og ef svo er, er óskað upplýsinga um þá 

vinnu? 


